

กฎระเบียบ VAT หลัง Brexit กระทบธุรกิจ SMEs ของสหราชอาณาจักร



สหพันธ์ธุรกิจขนาดเล็กของสหราชอาณาจักร (FSB: Federation of Small Businesses) ได้เปิดเผยว่า ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) ในสหราชอาณาจักรได้รับผลกระทบจากการที่สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกของ EU โดยเฉพาะในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เนื่องจาก SMEs ไม่มีเวลาเพียงพอในการศึกษากฎระเบียบทางภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ SMEs ยังต้องเผชิญกับปัญหาการขนส่งที่ล่าช้าและค่าขนส่งที่สูงขึ้น ตลอดจนเรื่องอัตราภาษีในการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปในบางกรณี เช่น กรณีของการส่งออกต่อ (re export) ส่งผลให้บริษัท SMEs จำนวนมาก ต้องหยุดส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีความชัดเจนและสามารถหาทางออก นอกจากนี้ FSB ยังได้ให้ข้อมูลว่า SMEs ของสหราชอาณาจักรอาจจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในหลายประเทศ ซึ่งเห็นว่าไม่คุ้มค่างับปริมาณสินค้าที่จำหน่ายและภาระทางเอกสารที่เพิ่มขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สหราชอาณาจักรได้สิ้นสุดการเป็นตลาดเดียวกับสหภาพยุโรป (Single Market) ส่งผลให้สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปมีการจัดเก็บภาษีจากการจำหน่ายสินค้า (sale tax) โดยผู้บริโภคนสหราชอาณาจักรที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในสหภาพยุโรป หรือผู้บริโภคนสหภาพยุโรปที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในสหราชอาณาจักร ที่มีมูลค่าเกิน 135 ปอนด์ จะต้องเสียภาษีนำเข้า (โดยอัตราภาษีขึ้นอยู่กับชนิดและแหล่งกำเนิดของสินค้า) ตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส่วนใหญ่มีอัตราประมาณร้อยละ 20) ซึ่งการเก็บภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้สร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

ในส่วนของผู้ประกอบการสหราชอาณาจักรนั้น หลายบริษัทได้เริ่มมองหา Warehouse ในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในประเทศเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป (Rotterdam Port) และเยอรมัน ได้แก่ บริษัท Hornby (จำหน่ายรถไฟของเล่น) และ JD Sports (จำหน่ายชุดและรองเท้ากีฬา) นอกจากนี้ บางบริษัทได้

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

พิจารณาลงทุนในด้านเครือข่ายกระจายสินค้า (distribution networks) ตลอดจนพิจารณาย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปยังสหภาพยุโรป เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ทางหน่วยงานได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการสหราชอาณาจักรกว่า 250 บริษัท ที่มีความประสงค์ที่จะลงทุนในเนเธอร์แลนด์หลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกของ EU

ที่มา: The Guardian

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สศต.

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สหราชอาณาจักรได้สิ้นสุดการเป็นตลาดเดียวกับสหภาพยุโรป โดยกฎระเบียบทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะกฎระเบียบด้านภาษี และกฎแหล่งกำเนิดสินค้าที่เปลี่ยนไป ได้สร้างความสับสนและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านการขนส่งที่ล่าช้าและต้นทุนในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทจำนวนมากเริ่มมองหาฐานการผลิต และ Warehouse ในสหภาพยุโรป

จากกฎแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ภายใต้ความตกลง Brexit นั้น สินค้าที่ไม่ได้ผลิตในสหราชอาณาจักร หากมีการส่งออกต่อไป (re-export) จากสหราชอาณาจักรไปยังสหภาพยุโรปอาจต้องเสียภาษี ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรศึกษากฎระเบียบการนำเข้าสินค้าของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนหารือกับผู้นำเข้าในสหราชอาณาจักรถึงสถานการณ์การนำเข้าสินค้านำเข้ามายังสหราชอาณาจักรเป็นระยะ

สรุปโดย สศต. ลอนดอน